



สิบเอ็ดทศวรรษ แห่งความเอื้ออาทร

วาสนา ประสิทธิ์จตุระกุล



ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้เด็กไทยในชนบทที่ห่างไกล ไม่ว่าจะเป็นเด็กชายเขาทางภาคเหนือ เด็กนักเรียนไทยมุสลิมในภาคใต้ หรือเด็กๆ ชาวภาคอีสาน มีโอกาสได้เรียนรู้วิทยาการต่างๆ แบบเดียวกับนักเรียนในโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดการศึกษาสายสามัญด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นการพระราชทานการศึกษาด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยให้นักเรียน ไม่ว่าจะยากดีมีจนในทุกส่วนของประเทศอันเป็นการสนองพระบรมราโชวาทที่ว่า "การศึกษาตลอดชีวิต จะเป็นประโยชน์ทั้งส่วนตัวและประเทศชาติสืบไป"

ด้วยตระหนักถึงประโยชน์อันยิ่งใหญ่ และประสิทธิผลของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อันจะเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมอันทรงคุณค่านี้ มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ โดยการมอบเงินร่วมสนับสนุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อใช้ในการขยายการดำเนินงานไปสู่การศึกษาชุมชนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้วิธีการเรียน การสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Learning) ทำให้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามชมได้ทั้งในลักษณะการสอนสด การเลือกรายการวิชาต่างๆ เอง รวมทั้งติดตามในรูปแบบการเรียนรู้อัตโนมัติ โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา นับเป็นการนำเอาเทคโนโลยี

สมัยใหม่มาช่วยในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ ยังมีโครงการตามแนวพระราชดำริอื่นๆ ที่เอสโซ่ได้ให้การสนับสนุน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน โดยไม่เลือกเชื้อชาติหรือศาสนา หนึ่งในโครงการเหล่านั้นก็คือ การก่อสร้างอาคารโรงนมที่สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ สกลนคร รวมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์ฆ่าเชื้อและอุปกรณ์บรรจุนม ให้แก่โครงการโรงนมภูพานตามพระราชดำริ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ดำเนินการซ่อมบำรุงพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ชุดใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ และจัดสร้างโรงสีข้าวตามพระราชดำริ ขนาด ๑๐ ไร่ ที่บ้านหนองไผ่ ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

เอสโซ่ยังได้สนับสนุนโครงการต่างๆ ในสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เช่น การสร้าง "ศูนย์ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น" ที่ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และสนับสนุนการจัดนิทรรศการ "Textiles and the Thai Experience in Southeast Asia" ที่ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา

นอกจากนี้ ยังมีโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่เอสโซ่ร่วมสนับสนุน อาทิ การสร้างห้องสมุด ณ ศูนย์มานุษยวิทยาลิรินธร ในกรุงเทพฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และการสร้างห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ในด้านการเผยแพร่ความรู้ทั่วไปแก่ประชาชน เอสโซ่ก็สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม หรือศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และโบราณ-

๓

ตลอดระยะเวลา ๑๑๐ ปี ที่เอสโซ่เติบโตเคียงคู่กับสังคมไทย เอสโซ่ได้บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ผืนแผ่นดินไทย ในฐานะพลเมืองไทยมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเผยแพร่ความรู้ทั่วไปให้แก่ประชาชน การทะนุบำรุงการศึกษา การพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนในชนบท การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย

พระคำนักกับขวัญ
ตั้งอยู่ในพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

คดี ผ่านทางวารสาร "ความรู้คือประทีป" และรายการโทรทัศน์ "ประทีปปริทรรศน์" บทนำของวารสาร "ประทีป" เล่ม ๑ ซึ่งมี คุณวิวัฒน์ สุทธเสถียร เป็นบรรณาธิการ เมื่อครั้งที่เอสโซ่ยังใช้ชื่อว่า บริษัท แอสตัน-ดาร์ต-แวิคคัม ออยล์ จำกัด ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ แดงเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า "จุดประสงค์ใหญ่ของหนังสือมีอยู่สามประการ ประการแรกคือ การให้ความบันเทิงในด้านความรู้จากการอ่าน การอ่านหนังสือนั้น นอกจากจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ยังเป็นเครื่องสร้างความเพลิดเพลินอีกด้วย ประการที่สองคือ ความหวังที่ท่านผู้รู้และผู้มีวิชาจะใช้หนังสือเล่มนี้ให้เป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ความรู้นั้นเป็นของไม่ตาย แต่การที่ไม่ตายโดยมีชีวิตอยู่อย่างซังกะตายนั้นก็ไม่ใช่สิ่งพึงปรารถนา ชีวิตคือความงอกงามเติบโต แต่ชีวิตของคนมิได้หมายถึงความงอกงามแห่งครอบครัวมีลูกหลานสืบพันธุ์ต่อเนื่องกันไปอย่างเดียวกันแต่ยังหมายถึงการเติบโตทางจิตใจ ซึ่งได้จากการศึกษาหาความรู้ให้ตัวเอง ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ และถ่ายทอดความรู้นั้นไปยังผู้อื่นอีก ประการที่สามคือ การให้ประชาชนมีความเข้าใจเรื่องน้ำมัน ทั้งนี้เพราะในปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเป็นประเทศที่จะมีอุตสาหกรรมน้ำมัน กล่าวคือ โรงกลั่น วิชาความรู้เรื่องน้ำมันที่กำลังเป็นที่สนใจต่อประชาชนทั่วไป ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการน้ำมัน ทั้งในด้านการหา การขุด การกลั่น การขนส่งและการขายมานานปี ก็ใครที่จะเสนอความรู้ทางด้านนี้ไว้ต่อท่านผู้อ่านด้วย"

กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเอสโซ่ ครอบคลุมทั้งการสร้างอาคารเรียนในชนบท การจัดหาอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน และการตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา ตัวอย่างเช่น กองทุนการศึกษาเอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี กองทุนการศึกษาเอสโซ่-อาชีวศึกษา กองทุนการศึกษาโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ และ กองทุนการศึกษาเอ็กซ์ซอนโมบิล-น้ำพอง

อาจารย์ถาวร ชนะภัย อดีตบรรณา-

ธิการวารสาร "ความรู้คือประทีป" เล่าถึงกิจกรรมพัฒนาการศึกษาและชุมชนของเอสโซ่ในเรื่อง "โรงเรียนเอสโซ่ที่สุโขทัย" ใน "ความรู้คือประทีป" ฉบับ ๒/๒๓ ว่า "ภายในบริเวณโรงเรียน ยังมีบ่อน้ำบาดาลที่เอสโซ่ไปช่วยขุดไว้ให้นักเรียนและชาวบ้านในย่านใกล้เคียงกับโรงเรียนจะได้มีน้ำกินน้ำใช้ยามฤดูแล้ง และถึงน้ำคอนกรีตที่สามารถจะกักเก็บน้ำฝนไว้ดื่มได้ตลอดไปอีก ๖ ถึงใหญ่"

ในด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้นับในชนบท เอสโซ่เข้าร่วมในโครงการต่างๆ ที่มุ่งส่งเสริมการสาธารณสุข และร่วมสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนที่ทางไกลให้ได้ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า อาทิ โครงการสร้างสถานีอนามัยในชนบทของกระทรวงสาธารณสุข โครงการค่าย "ยุววิศวกรบพิศ" ของคณะวิศวกรรมศาสตร์



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการสร้างฝายน้ำล้นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น

ในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านปิโตรเลียม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้ประโยชน์ และเป็นธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อสภาพแวดล้อมได้ เอสโซ่จึงยึดถือและปฏิบัติตามระบบบริหารการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย (OIMS - Operations Integrity Management System)

นอกจากนี้ เอสโซ่ยังให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมแก่ชุมชน และประชาชนทั่วไป โดยการเปิดโอกาสให้โรงงานอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมชมงานบริหารด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมของโรงกลั่น และคลังน้ำมันต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ อาทิ จัดประกวดภาพวาดในหัวข้อ "ท้องถนนที่ปลอดภัย" ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ และโครงการสวนจรรยาบรรณเยาวชนเคลื่อนที่ สำหรับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

- ◀ วารสาร "ความรู้คือประทีป" ฉบับปฐมฤกษ์
- ▼ โครงการสวนจรรยาบรรณเยาวชนเคลื่อนที่ สำหรับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานตราครุฑ ให้แก่ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



นิทรรศการถาวรห้องแคนปิโตรเลียม

อนึ่ง เอสโซ่ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงอยู่ของศิลปวัฒนธรรมไทย อันเป็นรากเหง้าของสังคม และได้ร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่คู่กับประชาชนคนไทยเสมอมา ตัวอย่างเช่นสนับสนุนการบูรณะพระตำหนักทับขวัญ ซึ่งเป็นเรือนไทยสมบูรณ์แบบที่ตั้งอยู่ในพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม สนับสนุนการจัดแสดงศิลปกรรมแห่งชาติอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ และร่วมมือกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านปากพลี เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์น่าวัง และใช้เป็นแหล่งค้นคว้าทางโบราณคดี เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่ค้นพบในท้องถิ่นที่มีอายุตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงยุคปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลา ๑๑๐ ปีที่ผ่านมา ความภาคภูมิใจอย่างหาที่เปรียบมิได้ของเอสโซ่ที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๔๑ คือ การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราครุฑ ให้แก่บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นบริษัทที่ได้ดำเนินกิจการอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารมาเป็นเวลายาวนาน โดยตั้งมั่นอยู่ในการประกอบวิชาชีพโดยสุจริต ร่วมสร้างสรรค์สังคม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าตลอดจนรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท ด้วยความจริงใจตลอดมา

เอสโซ่และพนักงานทุกคนจะยึดมั่นในเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจดังกล่าว เพื่อเป็นพลังใจในการร่วมกันปฏิบัติงาน และดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ พร้อมกับเกื้อหนุนสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้นสืบไป



สะพาน "ยุววิศวกรรมพิธี"